

Số: /TB-UBND

*Tuần Giáo, ngày 29 tháng 7 năm 2023*

## **THÔNG BÁO**

**Kết luận của đồng chí Lê Xuân Cảnh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo huyện thoát nghèo huyện Tuần Giáo giai đoạn 2021- 2025 tại buổi làm việc với Tổ công tác số 13 và xã Phình Sáng về tình hình triển khai các dự án trồng cây Mắc ca tại xã Phình Sáng**

Ngày 29/7/2023, Đoàn công tác do đồng chí Lê Xuân Cảnh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo huyện thoát nghèo huyện Tuần Giáo giai đoạn 2021- 2025 làm việc với tổ công tác số 13 và xã Phình Sáng về tình hình triển khai các dự án trồng cây Mắc ca tại xã Phình Sáng. Tham dự buổi làm việc có Đồng chí Giàng A Dơ – UVBTV, Trưởng ban Dân Vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện - Tổ trưởng Tổ công tác số 13. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Hội Nông dân, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Phình Sáng; cán bộ, công chức được phân công tham gia tổ công tác của xã; Bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng các tổ hợp tác các bản đăng ký trồng Mắc ca; Tổ tuyên truyền hỗ trợ trồng cây Mắc ca ở xã Phình Sáng (kèm theo Quyết định 113/QĐ-PGDĐT ngày 25/7/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuần Giáo).

Sau khi đã nghe Đồng chí Chủ tịch UBND xã Phình Sáng báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện các dự án trồng cây Mắc ca trên địa bàn xã Phình Sáng, ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự đồng chí Lê Xuân Cảnh - Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

Kết quả việc triển khai thực hiện các dự án trồng cây mắc ca tại địa bàn xã Phình Sáng đã đạt được một số kết quả nhất định: Xã đã tổ chức tuyên truyền, vận động triển khai các dự án trồng cây mắc ca; đã thành lập, kiện toàn bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình; hiện tại 9/10 bản có hộ dân đăng ký trồng cây mắc ca; tổng 105 hộ đăng ký với diện tích đăng ký trồng là 44,3 ha. Tuy nhiên việc để một bộ phận người dân chưa biết về cây Mắc ca, về hiệu quả của cây Mắc ca; chưa tin tưởng, còn băn khoăn về bao tiêu sản phẩm, về đơn giá quả Mắc ca sau này dẫn đến việc đăng ký trồng và thực hiện đào hố còn chậm, một số hộ dân đến thời điểm hiện tại vẫn chưa đào hố; trong khi huyện đã tổ chức triển khai họp, chỉ đạo, đôn đốc nhiều lần trong thời gian dài. Để xảy ra tình trạng này, trách nhiệm thuộc về lãnh đạo xã trong công tác tuyên truyền, đôn đốc và giám sát việc tổ chức thực hiện các dự án trồng cây mắc ca tại địa bàn xã Phình Sáng.

Đề đẩy nhanh việc triển khai các dự án trồng cây Mắc ca trên địa bàn xã Phình Sáng. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện có yêu cầu:

### 1. UBND xã Phình Sáng:

(1) Tiếp tục tổ chức tuyên truyền để người dân tin tưởng chủ trương triển khai các dự án trồng cây mắc ca trên địa bàn, để người dân quan tâm trồng và chăm sóc cây mắc ca; giải thích rõ về bao tiêu và đơn giá theo nội dung Biên bản ghi nhớ giữa UBND huyện Tuần Giáo và Tập đoàn TH; theo đó Tập đoàn TH cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm quả Mắc ca trong các dự án trồng mắc ca do Tập đoàn và các đơn vị thành viên triển khai trên địa bàn huyện; về đơn giá theo thị trường nhưng không thấp hơn giá mắc ca trên thị trường Úc; về thời gian bao tiêu sản phẩm: 50 năm.

(2) Phân công cán bộ, công chức bám, nắm cơ sở đôn đốc, kiểm tra việc đào hồ làm cơ sở cấp phân bón; đào được bao nhiêu cấp bấy nhiêu thời điểm chốt số lượng hồ đào đến hết ngày 29/7/2023; sau khi cấp phát phân bón cần kiểm tra, đôn đốc việc người dân trộn phân, lấp hồ, tuyệt đối không để người dân đem phân bón được cấp đi làm việc khác, đặc biệt là đối với những hồ hiện tại đang nằm trong nương ngô đã bị vùi lấp; nghiệm thu xong công tác trộn phân, lấp hồ mới cấp phát cây giống; giám sát chặt chẽ công tác trồng, chăm sóc cây theo hướng dẫn kỹ thuật.

(3) Tổ chức phổ biến Video tuyên truyền; video hướng dẫn kỹ thuật trộn phân, lấp hồ, trồng cây; sổ tay hướng dẫn kỹ thuật trồng chăm sóc cây mắc ca; hướng dẫn tổ hợp tác bổ sung tất cả tổ viên vào các nhóm Zalo, hướng dẫn sử dụng nhóm zalo để gửi các tài liệu.

(4) Tập trung người dân để giải đáp băn khoăn; hướng dẫn kỹ thuật: trộn phân, lấp hồ, rắc vôi, trồng, chăm sóc cây mắc ca.

2. Phòng LĐ-TB&XH tổ chức đưa các hộ dân đi học hỏi kinh nghiệm những hộ dân trồng thành công mắc ca tại xã Quài Nưa, Quài Cang,....

Trên đây là Kết luận của đồng chí Lê Xuân Cảnh – Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với tổ công tác số 13 và xã Phình Sáng về tình hình triển khai các dự án trồng cây Mắc ca tại xã Phình Sáng. UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết để triển khai thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện (b/c);
- Tổ công tác số 13 theo Quyết định số 03-QĐ/BCĐ ngày 20/7/2023 của Ban chỉ đạo Thoát nghèo huyện Tuần Giáo;
- Hội Nông dân, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
- UBND xã Phình Sáng;
- Lưu: VT.

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Văn Bách**